

4 Thái Bình

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Qua kiểm tra thực tế đồng ruộng tại các xã Thụy Liên, Thụy Trình (Thái Thụy), Đông Hoàng, Đông Quý (Tiền Hải), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động để người dân chủ động

kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và có hướng xử lý những diện tích lúa có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen. Đối với những diện tích lúa phát hiện bệnh lùn sọc đen cần khẩn trương nhổ bỏ và tiêu hủy ngay. Nếu người dân

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 12/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) tại Đông Hưng. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số ngành, Huyện ủy, UBND huyện Đông Hưng.

Triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; công tác dân số trong tình hình mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hưng đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc; xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết; xây dựng đề án vị trí việc làm choi đảng, đoàn thể và xác định rõ số vị trí việc làm và đưa ra lộ trình tinh giảm biên chế đến năm 2021 là 10,8%. Đầu tháng 3/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phân công đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. UBND huyện đã tiến hành rà soát tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, xây dựng các đề án, kế hoạch tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng tinh thần

không thực hiện, địa phương cần cương cứng nhỏ bỏ và tiêu hủy với thái độ kiên quyết. Đối với những diện tích có hiện tượng rầy phát tán rộng, địa phương cần chỉ đạo phun phòng bảo vệ, tránh lây lan sang các khu vực khác. Những diện tích lúa phát hiện bệnh lùn sọc đen mà người dân nhổ bỏ, tiêu hủy, địa phương cần xem xét để có cơ chế hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Đông Hưng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung vào các vấn đề: sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện; mô hình hoạt động của Phòng Y tế huyện; sáp nhập trường tiểu học và trường THCS trong cùng 1 xã; sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện; sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không đủ về quy mô diện tích và dân số, diện tích theo quy định...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung vào các vấn đề: sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện với Trung tâm Y tế huyện; mô hình hoạt động của Phòng Y tế huyện; sáp nhập trường tiểu học và trường THCS trong cùng 1 xã; sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện, Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND, UBND huyện trong năm 2018. Xây dựng lộ trình sáp nhập các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng: Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại một số xã thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải đã xuất hiện rải rác một số khóm lúa có triệu chứng của bệnh lùn sọc đen. Để phòng, chống bệnh lùn sọc đen hiệu quả, ngành nông nghiệp khuyến cáo bà con nông dân tăng cường kiểm

tra các cây lúa có hiện tượng phát triển bất thường, thấp, lùn, lá màu xanh đậm, khi nhổ lên rễ cứng, hầu như không phát triển. Đối với những cây lúa này cần nhổ bỏ và tiêu hủy kịp thời. Ngoài ra, bà con cũng cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nếu phát hiện rầy thì phun phòng, trừ, tránh phát sinh trên diện rộng.

với Thanh tra huyện; thực hiện chức danh Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện. Rà soát lại đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, có kế hoạch sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ hợp lý. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất giữ nguyên quy mô 9 trường THCS liên xã của Đông Hưng như hiện nay, huyện sẽ phải tiến hành sáp nhập các trường tiểu học và THCS ở những xã chưa thực hiện việc liên trường. Huyện tiến hành rà soát lại quy mô dân số, diện tích toàn bộ các xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch, đưa ra lộ trình sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không đủ về quy mô diện tích và dân số theo quy định; nghiên cứu xây dựng kế hoạch và thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã ở những nơi có đủ điều kiện, cần bộ có đủ năng lực để đảm nhiệm.

MẠNH CƯỜNG

103 TỔ CHỨC ĐẢNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên chủ trì cuộc họp.

Trên cơ sở báo cáo thành tích và tờ trình đề nghị của các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xét, thẩm định hồ sơ và báo cáo Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn gồm: 14 tổ chức đảng đề nghị tặng cờ; 18 tổ chức đảng đề nghị khen thưởng. Theo đó, có 103 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị khen thưởng gồm: 14 tổ chức đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng cờ; 18 tổ chức đảng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen; 71 đảng viên đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên Hội đồng, kết luận cuộc họp, đồng

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(*Tiếp theo trang 1*)

quốc gia. Qua 6 năm triển khai đầu tư xây dựng, đến nay, nhiều hạng mục của đình, đền, bến tượng A Sào đã hoàn thành. Ban Quản lý di tích đã làm tốt công tác quản lý, tổ chức lễ hội, bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử, giá trị văn hóa của di tích; chú trọng công tác về sinh, phòng, chống cháy, nổ; giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình...

Buổi chiều, đoàn giám sát tại đền Đồng Bằng (xã An Lễ). Năm 1986, đền được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia; năm 2012 được công nhận là điểm du lịch tâm linh của tỉnh. Năm 2016, lễ hội truyền thống đền Đồng Bằng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đền do UBND xã quản lý trực tiếp, Ban Quản lý di tích luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu quản lý, tổ chức lễ hội theo đúng quy định; thường xuyên kiểm kê tài sản, đặc biệt là di vật, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra mất mát.

Tại các điểm giám sát, đại diện lãnh đạo các xã đã giải trình, làm rõ một số vấn đề về giá trị gốc và giải pháp phát huy giá trị gốc của các di tích; công tác thông tin, quảng bá di tích; tình trạng kiến trúc, tổ cáo lịch

KIẾN XƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

UBND huyện Kiến Xương yêu cầu tổ thanh tra và đối tượng bị thanh tra thực hiện nghiêm túc, thực chất nhằm đánh giá đúng ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở kết quả thanh tra phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách từ đó để xuất giải pháp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) để nâng cao năng lực, trách nhiệm và chất lượng của đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên thống nhất trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 103 tổ chức đảng, đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn gồm: 14 tổ chức đảng đề nghị tặng cờ; 18 tổ chức đảng đề nghị khen thưởng. Theo đó, có 103 hồ sơ đủ điều kiện đề nghị tặng bằng khen. Để tiếp tục hoàn thiện công tác thi đua, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, xây dựng quy trình xét tặng cờ, bằng khen cho tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu. Có hướng dẫn cụ thể về quy trình, cơ cấu, số lượng đối với việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering là đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đồng thời tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế. Hiện tại, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, ngành góp ý về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đối với việc điều chỉnh quy hoạch một số khu công nghiệp, thời gian qua, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã họp với các sở, ngành, địa phương để thống nhất ý kiến về việc rà soát, điều chỉnh phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và khu công nghiệp Phúc Khánh. Trong đó, điều chỉnh một phần diện tích đất do Công ty TNHH Khai phát Đài Tín quản lý và mở rộng một phần khu công nghiệp Phúc Khánh.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cũng báo cáo tiến độ triển khai quy hoạch các khu công nghiệp: Xuân Hải, Thụy Trường, Tiền Hải và khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh rà soát lại một số công việc quy hoạch chung khu kinh tế, đồng thời phối hợp với các sở, ngành liên quan bám sát chỉ đạo của bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ với các sở, ngành liên quan bám sát chỉ đạo của bộ, ngành trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai. Yêu cầu Ban Quản lý lấy ý kiến của doanh nghiệp trong khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp

THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

phong trào, cuộc vận động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chương trình khai mạc bao gồm phần lễ và phần hội.

Sau khi nghe đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo dự thảo, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về

Nguyễn Đức Cảnh trình UBND tỉnh để phê duyệt bổ sung vào khu công nghiệp những doanh nghiệp có nguyện vọng để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong khu công nghiệp. Điều tra lại chi tiết tỷ lệ cây xanh trong khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao Ban Quản lý phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đồ án quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường ở một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 12/4, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND huyện Thái Thụy báo cáo công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp, dịch vụ Xuân Hải. Dự họp có đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo một số, ban, ngành và huyện Thái Thụy.

Thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư dự án xây dựng công trình nâng bãi để biến ổn định số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy để xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ Xuân Hải, huyện Thái Thụy đã thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác, xây dựng đề án giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của dự án đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các xã vùng dự án và vùng phụ cận,

xin ý kiến tham vấn của các sở, ban, ngành liên quan... Theo đó, dự án sẽ thu hồi 151,76ha đất nuôi trồng thủy sản của 355 hộ dân hai xã Thụy Xuân, Thụy Hải.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã tham gia ý kiến vào công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai thực hiện dự án. Các địa phương trong vùng dự án kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến công tác an sinh, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện dự án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Thái Thụy tiếp tục tổ chức họp với các xã trong vùng dự án để tuyên truyền, thông báo tới nhân dân các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND tỉnh liên quan tới dự án. Đồng thời nắm bắt, rà soát các ý kiến, kiến nghị của người dân để báo cáo UBND tỉnh kịp thời. Cấp ủy, chính quyền hai xã Thụy Xuân, Thụy Hải cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân để tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò, ý nghĩa của dự án.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chỉ đạo một số xã, ban, ngành cần sớm thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện quy trình, thủ tục, quy hoạch, tổ chức bộ máy, báo cáo thu hút các dự án đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình. Trong đó, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng bãi để biến ổn định số 8 từ K26+700 đến K31+700 huyện Thái Thụy để xây dựng khu công nghiệp, dịch vụ Xuân Hải.

(Tiếp theo trang 1)

Du lịch tiếp thu ý kiến của các đại biểu đồng thời thống nhất một số nội dung về không gian, địa điểm tổ chức lễ khai mạc; số lượng khối diễu hành và người tham gia các khối. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, điều chỉnh tên các khối, các khẩu hiệu trang trí sao cho phù hợp; sớm thành lập các tiểu ban và xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

màu trước kỳ thu hoạch đúng thời gian cách ly để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đến nay đã có khoảng 4.000ha cây màu được thu hoạch, đa số cây màu đều giữ được giá ổn định và có lãi cho nông dân, tuy nhiên với diện tích vết có nguồn gốc sinh học để bón và phun phòng, trừ sâu bệnh. Ngưng bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật cho rau

NGÂN HUYỀN

Thứ sáu, ngày 13 tháng 4 năm 2018

CÔNG ĐIỆN KHẨN SỐ 03 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ xuân năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể;

- Giám đốc sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Tổng biên tập Báo Thái Bình;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương trong tỉnh cho thấy: Hiện nay trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại, như: Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen..., trong đó bệnh lùn sọc đen là một trong các đối tượng có nguy cơ gây hại, làm giảm năng suất lúa xuân một cách nghiêm trọng, thậm chí mất trắng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu các Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn huy động nông dân và cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ diện tích lúa xuân, đặc biệt chú trọng đến những diện tích lúa thuộc diện tích gieo trồng vụ mùa, vụ đông năm 2017 đã bị bệnh lùn sọc đen gây hại nặng và các vùng lúa gieo thẳng để phát hiện các cây lúa có biểu hiện bất thường về sinh trưởng, như: cây lùn, lá ngắn, xoắn và có màu xanh đậm, bộ rễ kém phát triển, khản trương nhỏ bở, tiêu hủy theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, không để nguồn bệnh tồn tại trên đồng ruộng, kết hợp với việc phun thuốc trừ rầy, ngăn chặn kịp thời nguồn môi giới lây truyền virus bệnh lùn sọc đen; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh hại khác để kịp thời phát hiện và phòng, trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình của huyện, thành phố và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền lưu động và tăng thời lượng tuyên truyền hướng dẫn nông dân về thời gian, kỹ thuật phòng, trừ và các loại thuốc đặc hiệu trừ bệnh đạo ôn hại lá, rầy lưng trắng, phòng, chống bệnh lùn sọc đen để nhân dân biết, chủ động thực hiện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh và bệnh lùn sọc đen gây ra; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả, không sử dụng điện để diệt chuột trên đồng ruộng, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

- Địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện, không huy động được nông dân rà soát tự kiểm tra và tiêu hủy cây lúa bị bệnh bệnh lùn sọc đen, đề bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh khác gây hại làm mất mùa, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phân công lãnh đạo Sở và các bộ phận nghiệp vụ trực tiếp phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố và huy động cán bộ kỹ thuật tăng cường cho cơ sở; chủ động phối hợp với các chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân về các loại thuốc đặc hiệu, kỹ thuật phòng, trừ rầy, bệnh đạo ôn và bệnh lùn sọc đen, bảo đảm hiệu quả cao; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình biên tập các tài liệu, xây dựng các chương trình về các biện pháp phòng, trừ rầy, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng dịch hại khác...

3. Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các sở, ngành liên quan và các chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém phẩm chất lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng sự phát triển của sâu bệnh để nâng giá thuốc, ảnh hưởng đến nông dân.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các chương trình cụ thể và chỉ đạo hệ thống truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ rầy, bệnh lùn sọc đen và các đối tượng sâu bệnh hại khác để nông dân hiểu và thực hiện.

5. Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng, trừ bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen, các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ an toàn cho lúa xuân năm 2018.

6. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và yêu cầu các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh được phân công phụ trách huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành chuyên môn về phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn sản xuất vụ xuân năm 2018.

Nhận Công điện này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai, thực hiện.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và theo dõi thực hiện Công điện này; báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Ủy ban nhân dân tỉnh.

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH TRƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG